

Số: /KH-SLĐTBXH

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024 của ngành, như sau:

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Thực hiện Công văn số 793/BLĐTBXH-CTE ngày 29/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 1434/VP-VX ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2024;

Căn cứ nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao chủ trì tại các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 22/6/2021 về việc thực hiện Kế hoạch hành động vì trẻ em thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch số 9980/KH-UBND ngày 18/12/2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 55^a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 28/8/2017 về việc triển khai thi hành Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 06/12/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 29/01/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13/3/2020 về việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/8/2020 về triển khai, thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/9/2021 về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thành phố giai

đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 15/9/2021 về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 16/2/2024 về việc thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030; Công văn số 145/VP-VX ngày 08/01/2024 của UBND thành phố về thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 37/BC-TTr ngày 25/12/2023 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 615/VP-VX ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 27/TB-VPCP ngày 24/01/2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

II. MỤC ĐÍCH

Tăng cường thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm số trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; kịp thời can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

III. CHỈ TIÊU

- 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, hỗ trợ;
- Phần đầu 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp dưới nhiều hình thức;
- Phần đầu giảm tỷ suất trẻ em bị xâm hại trên 1.000 trẻ em xuống dưới 0,06;
- Tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phần đầu đạt tỷ lệ 85% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em vào kỳ đánh giá năm 2024;
- 100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng của Quyết định 55^a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách theo quy định;
- 100% quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu;
- Phần đầu 90% trẻ em được cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý trẻ em, trong đó ít nhất 75% trẻ em thông tin được làm sạch, cấp số định danh xác thực;

- Phần đầu vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố đạt từ 3,5 tỷ đồng trở lên, trong đó đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao thu sự nghiệp ngân sách năm 2024 là 450 triệu đồng

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung hoàn thành hồ sơ tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện Chỉ thị 28 CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của thành phố về thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Thực hiện đầy đủ pháp luật, chính sách về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Kiểm soát, kéo giảm số lượng trẻ em bị xâm hại, bảo đảm việc phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại. Phát huy vai trò, cách làm sáng tạo của các tổ chức, đoàn thể trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là Nhóm Thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức, kỹ năng về xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Truyền thông, tư vấn đến từng cộng đồng dân cư, gia đình, trường, lớp học về kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; truyền thông giới thiệu Tổng đài tư vấn chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 18006605 của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng; làm tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đến Tổng đài 111, và các cơ quan có thẩm quyền.

5. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề: “**Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em**”; bố trí ngân sách, tăng cường huy động nguồn lực để xây dựng các công trình dành cho trẻ em; Tổ chức Tết Trung thu năm 2024 cho trẻ em kết hợp với các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch để bảo

tôn, quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương. Lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em của địa phương.

6. Quan tâm các giải pháp thực hiện: Kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, bảo đảm trẻ em được hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước, hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần; Tích cực thực hiện Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Trong đó, tập trung vào công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, kỹ năng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông; tiếp tục thực hiện xây dựng Mô hình ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; phối hợp tổ chức giải Bơi thiếu niên, nhi đồng và bơi cứu đuối phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cấp thành phố và một số quận/huyện. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng và Kế hoạch chăm sóc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng...

7. Tổ chức đánh giá, xét duyệt và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, phát hiện khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả về Sở và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn kết tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em, thực hiện quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; rà soát công tác tự kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã, kiểm tra hoạt động các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, việc sử dụng trẻ em tham gia lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, đặc biệt hộ gia đình trong các làng nghề. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, chỉ đạo làm rõ, truy cứu trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc xâm hại trẻ em, các vụ việc gây tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt các vụ việc gây tử vong trẻ em.

Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em.

9. Tiếp tục triển khai thu thập các chỉ tiêu thống kê, báo cáo theo Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, cập nhật vào phần mềm

quản lý thông tin trẻ em từ cơ sở đáp ứng yêu cầu về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.

Các phòng, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em 6 tháng trước ngày **15/5/2024** và báo cáo kết quả năm trước ngày **15/11/2024**.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố cấp năm 2024 trong hoạt động sự nghiệp xã hội.
2. Các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp khác cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố.
3. Đề nghị các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động bố trí kinh phí và đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại đơn vị, địa phương.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao:

1.1 Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới chủ trì tham mưu, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan của Sở, các Sở ngành liên quan và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và hiệu quả; tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở, trình Ủy ban nhân dân thành phố việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024.

1.2 Thanh tra Sở: chủ trì, tham mưu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em đồng thời phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương, đơn vị theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 687/LĐTĐBXH-TTr ngày 23/2/2024.

1.3 Văn phòng Sở: chủ trì, phối hợp với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Thanh tra Sở tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp.

1.4 Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn Phòng Sở, Phòng Bảo trợ xã hội: Phối hợp với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản hồ sơ Nghị quyết của Hội đồng nhân thành phố về chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

1.5 Giao Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng:

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, tham vấn, các dịch vụ bảo vệ khẩn cấp, quản lý trường hợp đối với trẻ em; dịch vụ truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội, mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động vận động, tiếp nhận nguồn lực ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn thành phố. Phối hợp với cơ quan y tế khám, phân loại và thực hiện hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới triển khai tổ chức các hoạt động liên quan trong Tháng hành động vì trẻ em và Tết Trung thu.

1.6 Trường Lao động - Xã hội Thanh Xuân, Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, Làng trẻ em SOS Hải Phòng: tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trong các cơ sở bảo trợ xã hội; tăng cường các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em; chủ động, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tuyệt đối không để xảy ra vi phạm quyền trẻ em tại đơn vị.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

2.1 Đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phối hợp chặt chẽ triển khai các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì trẻ em gắn với hoạt động Khai mạc hoạt động hè năm 2024

2.2 Đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và chủ động bố trí kinh phí đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ quan, đơn vị.

2.3 Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận/huyện quan tâm, phối hợp chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện:

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận, huyện; triển khai các hoạt động sử dụng kinh phí do thành phố hỗ trợ đảm bảo đúng nội dung, tiết kiệm, hiệu quả; đề xuất lồng ghép các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu cho trẻ em và công tác can thiệp, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp duy trì và nâng cao tỉ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em, tham mưu cho UBND quận, huyện chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 293/KH-UBND, ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố và tài liệu Hướng dẫn gửi kèm Công văn số 604/TE-PTTG ngày 20/9/2019 của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ động phối hợp với ngành Công an, rà soát cập nhật thông tin trẻ em để kịp thời bổ sung mã định danh cho trẻ em nhằm chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em, đảm bảo 100% trẻ em trên địa bàn được chuẩn hoá thông tin và cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở; Phối hợp với Sở trong việc thực hiện việc rà soát đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, góp ý tham gia xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; Thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Nghị định 56/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn, thanh tra, kiểm tra ... về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Chủ động tham mưu công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương; kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em định kỳ 6 tháng, năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp theo quy định (theo Đề cương và Phụ lục kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện, có những nội dung phát sinh, khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị trao đổi với Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội (qua phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Cục TE, Quỹ BTTEVN;
- Ban Tuyên giáo TU, Ban VHXXH HĐNDTP;
- GD, PGD Đinh Minh Tuấn;
- Các Sở/ngành: CA, Y tế, GD-ĐT, VH TT, TTTT (để P/h);
- Hội đồng BT Quỹ BTTE TP (để P/h);
- Đoàn TNCS HCM thành phố (để P/h);
- UBND các quận, huyện (để P/h chỉ đạo);
- Phòng LĐTBXH các quận, huyện, Phòng Nội vụ, LĐTBXH H.Cát Hải;
- Văn phòng, KH-TC, BTXH, BVCSTE&BDG, T.Tra Sứ;
- TTCTXH và Quỹ BTTE HP;
- Làng TE SOS HP, Làng NDTMCHP, Trường LDXHTX;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Lân